



THƯ MỤC VỤ MÙA PHỤC SINH 2018 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2018

**Kính gửi: Quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ, Chứng sinh
Quý Chức việc và Cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng**

Quý Cha và quý anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến,

Xin được dùng lời của ca tiếp liên trong Thánh lễ Phục Sinh để diễn tả tâm tình cảm mến và hân hoan chào chúc gửi đến quý Cha và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng thân thương trong mùa ân phúc “Mừng Chúa Phục Sinh” năm nay: *“Chúng tôi vững niềm tin sắt đá. Đức Kitô thật đã phục sinh. Tâu Vua chiến thắng hiển vinh, đoàn con xin Chúa đủ tình xót thương!”*

Thật vậy, mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch ân phúc của đời sống tín hữu và của toàn thể nhân loại. Tin mừng Phục Sinh không chỉ để chúng ta ngợi khen cảm tạ mà còn thông ban nguồn sống mới, hồi phục và tiếp tục nâng đỡ đời sống thể lý, tinh thần của đoàn dân Chúa trên đường lữ hành về cõi sống vĩnh cửu! Tin mừng Phục Sinh cũng đem tới cho mỗi tín hữu và toàn thể nhân loại niềm vui, hạnh phúc và bình an. Bởi thế, chúng ta được mời gọi luôn luôn biểu lộ trên nét mặt, trong đời sống và loan báo niềm vui Tin mừng, niềm vui sống Đạo trong tình yêu và quyền năng của Chúa Phục Sinh. Cũng như Đấng Cứu Thế sống lại từ cõi chết sau khi đã hoàn tất hành trình thập giá; Kitô hữu chúng ta cũng chỉ có thể được phục hồi sinh lực thần linh và sống an vui cuộc đời trần thế khi biết “cùng chết với Người” để “cùng được sống lại với Người”. Chính những khổ chế, hi sinh, làm chủ bản thân trước những cám dỗ và sự hèn yếu của bản năng giúp chúng ta khả năng phân định và chọn lựa để hoàn toàn thuộc về Đấng Phục Sinh.

Đôi diện với những trào lưu tục hóa, khuynh hướng hưởng thụ và những cám dỗ có thể nhận chìm chúng ta trong đau khổ và chết chóc, người Kitô hữu cần xác tín mạnh mẽ và tích cực hơn về ơn gọi nên thánh và những giá trị vĩnh cửu trong tư tưởng, lời nói, hành vi và cung cách sống thường nhật. Hãy biết tự hào về đức tin, đời sống luân lý đạo đức Kitô giáo của mình và cũng hãy biết quyết tâm hoán cải từng ngày để đáp ứng với những đòi hỏi của Tin mừng Phục Sinh trong cuộc sống của mỗi người, từng gia đình và cộng đoàn đức tin!

Nguyện xin ân lộc của Đấng Phục Sinh tràn trào trong tâm trí chúng ta, những người đã được mời gọi chết và sống lại với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân thế!

Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng đôi mắt tâm hồn và cuộc sống chúng ta lên Thánh Giá phúc ân của Chúa Kitô và luôn biết *“tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”* (Cl 3,1)

Giám mục của anh chị em,



**+ Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng**